



() พล. () สท. () สก. () สร.
() สจ. () สอ. () สบ. () สค.
ศ. : ส.จ.สป.

ที่ สป ๐๐๓๓.๑ (ศพส.จ.)/ก ๑๖๗

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ สป ๑๐๒๗๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศพส.มท. ที่มท ๐๒๓๓.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๔๑๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - ๒/๕

ด้วย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศพส.มท.) แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสนับสนุนให้มีการศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชกัญชาหรือเฮมพ์ (Hemp) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.ssp.sativa เป็นชนิดย่อย (subspecies) ของกัญชา (Cannabis) เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการปลูกพืชกัญชาหรือเฮมพ์ เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษได้อนุญาตให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงศึกษาวิจัยการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชาหรือเฮมพ์ ให้มีปริมาณ THC ต่ำ และแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูก รวมทั้งการพัฒนาเส้นใยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาหรือเฮมพ์

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่๑๒) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนด เพิ่มเติมเงื่อนไขของกัญชา (Cannabis) ให้ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชาหรือเฮมพ์ เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การปลูกพืชกัญชาหรือเฮมพ์ รวมทั้งการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นรายๆไป ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าว ได้ทาง <http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๕

(นายคณิต เอี่ยมระหงษ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ